

Số: 46 /KH-UBND

Nga Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền biển, đảo năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SNN&PTNT ngày 04 tháng 03 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch tuyên truyền biển đảo năm 2019. UBND huyện Nga Sơn xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2019 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi của các cán bộ quản lý ở các phòng, ban, đơn vị và cán bộ trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

Tăng cường ý thức, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển

Thông qua công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật tạo chuyển biến về nhận thức cho các tầng lớp nhân dân. Nâng cao ý thức của ngư dân về tầm quan trọng của biển, đảo, công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển hiểu rõ để chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong và ngoài nước, âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

2. Yêu cầu.

Các phòng ban chuyên môn, đơn vị cơ sở đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tập huấn, lồng ghép trong triển khai chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng nội dung ngắn gọn, xúc tích tập trung vào các vấn đề cần thiết ở địa phương và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; làm rõ quyền lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam.



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “ Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 năm 2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền phổ biến về Luật thủy sản số 18/2017/QH và các văn bản hướng dẫn Luật thủy sản, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU), các; các kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09/02/2018 về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thanh Hóa và những khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về IUU; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 10/5/2018 về thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về hành động chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giới thiệu về Công ước Luật biển Việt Nam, Luật pháp các nước trong khu vực có liên quan đến vấn đề khai thác, bảo vệ nguồn lợi, môi trường thủy sản và môi trường biển; các Hiệp định về phân định ranh giới biển và các thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước trong khu vực như: Hiệp định Phân định Lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.



Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; hướng dẫn ngư dân về các quy định về PCTT và TKCN; các quy định của nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thời gian cấm khai thác và vùng cấm khai thác có thời hạn.

Tuyên truyền cho ngư dân về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; khai thác gắn với bảo vệ tài nguyên biển, chấp hành pháp luật trên biển.

2. Hình thức.

Tuyên truyền phổ biến trên thông tin đại chúng, trên đài truyền thanh 03 cấp, thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt định kỳ của các đơn vị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Tổ chức in ấn phát tờ rơi, treo áp phích, pano tuyên truyền tại các bến cá, khu vực tập trung đông dân cư.

Phối hợp với UBND các xã, các ban ngành tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, lồng ghép trong triển khai chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền về biển, đảo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các xã vùng biển có nghề cá thành lập Ban chỉ đạo của xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, thành viên gồm cán bộ UBND xã, trưởng các đoàn thể, xóm trưởng. Ban có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam.

2. Đài Truyền thanh huyện phối hợp với các xã có nghề cá, trạm Khuyến nông viết tin, bài tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Thanh Hóa, UBND các xã tổ chức các lớp tập huấn, các nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về biển, đảo, Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật. Kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp báo cáo về tình hình tiến độ thời gian qui định. /*Đào*

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã ven biển có nghề cá (t/h);
- Phòng NN&PTNT (t/h);
- Trạm Khuyến nông (t/h);
- Đài truyền thanh huyện (đưa tin);
- Lưu: VT, NN&PTNT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đào
Phạm Văn Huyền